



HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

THƯ NGỎ

Mời tham dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống

Học viện Phụ nữ Việt Nam (1960-2020)

Kính gửi:

- Các thế hệ lãnh đạo, viên chức và người lao động
- Các thế hệ học viên, sinh viên
- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối tác

Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định thành lập ngày 18 tháng 10 năm 2012 trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương (thành lập ngày 8/3/1960). Trong 60 năm qua, Học viện đã có sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt. Từ một cơ sở bồi dưỡng cán bộ Hội, Học viện đã không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ Hội và tham gia bồi dưỡng cán bộ nữ trong hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, Học viện đã có sự thay đổi căn bản khi tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với 9 ngành đào tạo đại học, 2 ngành thạc sỹ, đào tạo về lý luận chính trị và nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn khác. Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng được mở rộng và có sự thay đổi về chất; hàng năm đều có trên 20 đề tài nghiên cứu các cấp và khoảng 100 công bố khoa học ở trong và ngoài nước.

Với mong muốn tăng cường công tác giáo dục truyền thống, gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên và các doanh nghiệp, tổ chức đối tác; Ban Giám đốc Học viện quyết định tổ chức **Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Học viện Phụ nữ Việt Nam vào ngày 16 tháng 10 năm 2020 (Thứ Sáu)**. Lễ kỷ niệm sẽ được kết hợp với Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và nhiều sự kiện khác cũng sẽ diễn ra trong ngày 16/10/2020: Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy năm 2020 (đợt 2) và Đại nhạc hội 60 năm truyền thống vẻ vang và chào mừng năm học mới.

Xin trân trọng kính mời các thế hệ lãnh đạo, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên và đại diện các doanh nghiệp, tổ chức đối tác về thăm và tham dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống của Học viện. Mọi thông tin về sự kiện và các hoạt động đăng ký ủng hộ về vật chất và tinh thần cho sự phát triển Học viện, xin vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính (ĐT: 0243 7752756), phòng Công tác sinh viên (Quỹ học bổng sinh viên – 0243 7752184) hoặc các khoa chuyên ngành thuộc Học viện.

Rất hân hạnh được chào đón!

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

PGS.TS. Trần Quang Tiến